

## นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



สถานที่ : โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

โดยนายก่อเทพ ตุ่มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาทุกคนจะต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ

ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยให้แจ้งบุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับของขวัญและกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการส่งคืน หากพบบุคลากรกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาจะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการอย่างเข้มงวด

มอบทุกส่วนราชการไปดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์และเผยแพร่ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชน และบุคลากรได้รับทราบ และให้ผู้บริหารทุกส่วนราชการกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและประพฤติดำเนินการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด

มอบทุกส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้รายงานเพื่อประเมินผลและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

